
sþ. 153. Fyrirspurn [145. mál]
til dómsmálaráðherra um ólöglegan innflutning myndbanda.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

1. Hver urðu málalok þeirrar leitar sem dómsmálaráðuneytið og lögreglan létu gera á
myndbandaleigum höfuðborgarsvæðisins 22. des. 1986?

2. Hve mörg myndbönd fann lögreglan þá sem talið var að brytu í bága við lög um
höfundarétt, hegningarlög eða lög um bann við ofbeldiskvikmyndum?

3. Hyggst dómsmálaráðherra beita sér fyrir slíkri skyndileit aftur?
4. 'Hvaða aðrar aðgerðir hefur dómsmálaráðherra á prjónunum til að hefta ólöglegan

innflutning myndbanda?


